



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงาน  
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครพนักงาน  
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้  
คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ดังนี้

๑. ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๐๑	นางสาวกมลรส บัดแก้ว
๒	๐๑๐๒	นางสาววรรณภา ลิ่นจีขาว
๓	๐๑๐๓	นางสาวรุ่งฤดี บุตรพุ่ม
๔	๐๑๐๔	นายพิชณ สุขประกอบ
๕	๐๑๐๖	นางสาวรวีวรรณ ช่วยชูเชิด

๒. ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
ไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว

๓. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
ไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว

ตารางสอบข้อเขียนโดยจะดำเนินการสอบดังนี้

วัน เวลา	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. (โดยวิธีการสอบข้อเขียน)	หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. วิชาความสามารถทางด้านเหตุและผล ๒. วิชาความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย ๓. วิชาเกี่ยวกับการบริหารราชการของ สถาบันอุดมศึกษา การบริหารราชการ และ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๔. วิชาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย	ห้อง ๑๑๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ วิทยาศาสตร์

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้เข้าสอบมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ

๒. ให้ผู้เข้าสอบต้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ดินสอที่มีความเข้ม ๒B หรือมากกว่า ยางลบ และปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงินหรือสีดำ เท่านั้น

๓. ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการสอบ ๓๐ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่เริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบที่เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล

๑ ๐๑๐๕ นายวีรศักดิ์ วิทยาวงศ์

ทั้งนี้ กรณีผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ ๐๑๐๕ เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก) มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยจะกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ <http://www.vru.ac.th> ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์